

Chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022 - 2023 diễn ra trong hai ngày 9 - 10/6. Đến nay, công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn điểm thi đã được hoàn tất. Các thí sinh tích cực ôn tập, trang bị kiến thức, kỹ năng, tự tin bước vào kỳ thi.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập đại trà năm nay, điểm thi Trường THPT Quỳnh Thôn có số lượng thí sinh đăng ký dự thi đông nhất với 1.057 thí sinh. Đến thời điểm này, nhà trường đã hoàn thiện việc xây dựng kế hoạch tuyển sinh bảo đảm đúng chỉ đạo và định hướng của tỉnh, của ngành về công tác tuyển sinh. Cô giáo Nguyễn Thị Hải Yến, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Là điểm thi có đông thí sinh dự thi nhất tỉnh, vì vậy các điều kiện tổ chức kỳ thi đã được nhà trường chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo. Theo đó, nhà trường bố trí 44 phòng thi chính thức, 2 phòng thi dự phòng, đồng thời kiểm tra, tu sửa lại hệ thống đường điện, quạt trần, quạt treo tường... Về công tác bảo đảm an ninh trật tự, ngoài 3 bảo vệ của trường, UBND huyện Quỳnh Phụ và Công an huyện cũng bố trí lực lượng công an để

bảo đảm an toàn tuyệt đối vòng trong và vòng ngoài của điểm thi. Ngoài ra, Đoàn Thanh niên nhà trường cũng huy động lực lượng thanh niên tình nguyện tiếp sức mùa thi và thực hiện phân luồng giao thông khu vực cổng trường, tránh tình trạng ùn tắc giao thông trước và sau giờ thi. Về đội ngũ cán bộ coi thi, nhà trường thực hiện theo đúng sự phân công của Sở Giáo dục và Đào tạo, tổ chức tập huấn đúng quy chế, bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và đạt kết quả cao.

Năm nay là năm đầu tiên kỳ thi tuyển sinh vào trường THPT chuyên được tổ chức chung một đợt cùng với kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập. Hiện công tác chuẩn bị hệ điều kiện tổ chức kỳ thi đã được Trường THPT Chuyên Thái Bình thực hiện chu đáo, bảo đảm cho một kỳ thi an toàn, nghiêm túc, chất lượng. Thầy giáo Nguyễn Văn

Dũng, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Trong kỳ thi năm nay, toàn tỉnh có 1.072 thí sinh đủ điều kiện tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên. Sở Giáo dục và Đào tạo thành lập Hội đồng thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên và bố trí 47 phòng thi tại 2 điểm thi, trong đó điểm thi Trường THPT Chuyên Thái Bình có 35 phòng thi, 12 phòng thi còn lại dành cho thí sinh dự thi chuyên Anh tại điểm thi Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thành phố Thái Bình. Nhà trường đã phối hợp với Trung tâm thực hiện rà soát lại toàn bộ cơ sở vật chất, tiến hành bảo trì, bảo dưỡng hệ thống điện, quạt mát, điều hòa, sắp xếp bàn ghế phù hợp trong các phòng thi... tạo điều kiện tốt nhất cho thí sinh dự thi. Các phòng chức năng phục vụ Hội đồng thi cũng như mọi điều kiện sinh hoạt cho các thành viên làm công tác thi

đều được sắp xếp phù hợp, thuận tiện. Cùng với việc bảo đảm hệ điều kiện tổ chức kỳ thi, Trường THPT Chuyên Thái Bình cũng chủ động, sẵn sàng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, thiên tai theo đúng quy định.

Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo, toàn tỉnh có 20.853 thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 THPT năm học 2022 - 2023, trong đó có 1.072 thí sinh đăng ký dự thi cả trường THPT chuyên và trường THPT công lập đại trà, 19.781 thí sinh đăng ký dự thi vào các trường THPT công lập đại trà. Thí sinh đăng ký dự thi vào các trường THPT công lập đại trà sẽ dự thi 3 môn Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh. Thí sinh dự thi vào Trường THPT Chuyên cùng với 3 môn thi chung trên, sẽ dự thi thêm bài thi môn chuyên do thí sinh đã đăng ký. Sở Giáo dục và Đào tạo bố trí 30 điểm thi với 879 phòng thi chính thức. Để



Học sinh khối lớp 9 Trường Tiểu học và THCS Phú Châu (Đông Hưng) tập trung cao độ cho việc ôn tập trước khi bước vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT.

bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, chất lượng, Sở Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với các sở, ngành liên quan và các huyện, thành phố chuẩn bị các điều kiện tốt nhất ở tất cả các khâu của kỳ thi, nhất là khâu bảo mật đề thi, xử lý các vấn đề giao thông và hạn chế tối đa ảnh hưởng của thời tiết, dịch bệnh. Các ngành: tài chính, điện lực, tiếp tục có sự phối hợp chặt chẽ,

hiệu quả trong việc thông tin tuyên truyền, chuẩn bị các điều kiện về chăm sóc sức khỏe, bảo đảm nguồn điện, nguồn kinh phí phù hợp, giữ thông tin liên lạc nhằm phục vụ tốt nhất cho kỳ thi. Đoàn thanh niên các cấp đã bố trí lực lượng thanh niên tình nguyện bảo đảm an toàn giao thông, đội xe ôm miễn phí, đội phản ứng nhanh và rà soát những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi, khuyết tật,

tạo điều kiện tốt nhất để các em tự tin bước vào kỳ thi. Nhìn chung, đến thời điểm này mọi công tác chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022 - 2023 đã được hoàn tất. Đối với các thí sinh dự thi, ngoài việc chuẩn bị kiến thức vững vàng, các em cũng cần giữ vững tâm lý, sức khỏe tốt để đạt kết quả cao nhất trong kỳ thi năm nay.

DẶNG ANH

Những người đi "săn" bọ gậy, muỗi vằn

Từ tháng 4 đến tháng 11 hàng năm là thời điểm dịch sốt xuất huyết (SXH) vào mùa. Vì thế, công việc của những người đi điều tra, giám sát dịch tễ cũng bận rộn hơn. Ngoài giám sát thường xuyên, điều tra tại nơi có ca mắc SXH, cán bộ dịch tễ còn trực tiếp làm mỗi nhử để bắt muỗi. Có đi cùng, tận mắt chứng kiến công việc của họ mới thấy sự vất vả nhưng cũng đầy thú vị.

Vào những nơi ẩm thấp, cây cối um tùm để bắt muỗi, tìm các dụng cụ chứa nước đọng lâu ngày bắt bọ gậy, điều tra ổ nguồn... là công việc quen thuộc của anh Trương Minh Hoàng, Phó Trưởng khoa Kiểm dịch y tế quốc tế, kỹ sinh trùng, còn trùng cùng các đồng nghiệp Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. Anh Hoàng chia sẻ: Đặc thù của người đi bắt bọ gậy, muỗi, điều tra SXH là phải đi vào sáng sớm hoặc khoảng 17 - 18 giờ bởi theo nghiên cứu, đây chính là thời điểm hoạt động mạnh của muỗi. Các ca mắc SXH trên địa bàn tỉnh chủ yếu là ca lẻ tẻ. Vì thế, ngay khi có thông tin về ca mắc, cán bộ dịch tễ sẽ xuống cơ sở, phối hợp với trung tâm y tế huyện, địa phương điều tra dịch tễ. Việc điều tra, giám sát dịch tễ cũng không mất nhiều thời gian để tìm ra ổ nguồn bọ gậy, có thể tại gia đình bệnh nhân hoặc các hồ xung quanh có bán kính 200m. Tuy nhiên, quá trình tìm bọ gậy và muỗi gây bệnh SXH cũng không hề đơn giản. Trong môi trường nước đọng lâu ngày thường có nhiều loại bọ gậy sinh sống, do đó phải phân biệt và tìm được bọ gậy, muỗi trung gian truyền bệnh SXH. Đôi khi để bắt muỗi, cán bộ dịch tễ phải làm mỗi nhử thu hút muỗi. Khi đi điều tra dịch tễ, chúng tôi phải mặc quần áo dài, dây tránh bị muỗi đốt. Có thời điểm xuống nhà có ca mắc SXH lại không ở nhà, mất thời gian đi lại, chờ đợi...

Theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, những năm gần đây, số ca mắc SXH trên địa bàn tỉnh giảm, nguyên nhân chủ yếu là do dịch Covid-19, các hoạt động đi lại, giao thương bị hạn chế. Tuy nhiên, hiện nay dịch đang bùng phát mạnh ở các tỉnh khu vực phía Nam. Tại Thái Bình, dù số ca mắc giảm nhưng ca mắc nội sinh năm nào cũng có. Do đó, không thể chủ quan, lơ là trong phòng, chống dịch. Bác sĩ Hà Thị Phương Thảo, Khoa Phòng, chống bệnh truyền nhiễm, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cho biết: Khi đi điều tra, giám sát dịch tễ ở địa phương, chúng tôi thấy nhận thức về dịch

bệnh SXH của người dân còn hạn chế. Nhiều người còn chủ quan, không nghĩ những bình hoa, chum, vại đựng nước... lại là nơi đẻ trứng, sinh sống của bọ gậy sau đó phát triển thành muỗi. Vì thế, tại nhiều gia đình việc lật úp các dụng cụ chứa nước không cần thiết vẫn không được thực hiện triệt để, tạo môi trường giúp muỗi đẻ trứng. Khi đẻ trứng vào thành cốc, gập điều kiện thuận lợi trứng có thể nở ngay song nếu môi trường không thuận lợi có thể 6 tháng sau mới nở. Vì thế, mầm bệnh vẫn duy trì, gây khó khăn cho công tác phòng, chống dịch.

Sau khi giám sát, điều tra dịch tễ ở cơ sở, cần có kết quả

giám sát, cán bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh sẽ đánh giá các chỉ số: nhà có bọ gậy muỗi, dụng cụ chứa nước có bọ gậy muỗi, số dụng cụ chứa nước có bọ gậy aedes, mật độ bọ gậy muỗi, từ đó đưa ra các hướng dẫn về vệ sinh môi trường, thời điểm phun thuốc muỗi... để địa phương triển khai thực hiện, góp phần khống chế, kiểm soát dịch. Hàng năm, các lớp tập huấn về giám sát, phòng, chống dịch SXH được tổ chức tại các huyện, thành phố nhằm nâng cao kiến thức cho cán bộ y tế cơ sở. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, việc phát hiện các ca mắc SXH trên địa bàn tỉnh hầu hết là tại các bệnh viện, công tác giám sát, phát hiện sớm ở địa phương còn chậm. Bên cạnh đó, trang thiết bị phòng, chống dịch chưa đáp ứng yêu cầu, máy số còn trùng chỉ có ở tuyến tỉnh; kiến thức nhận biết bọ gậy, muỗi gây bệnh SXH ở cơ sở còn hạn chế; người dân còn chủ quan về dịch bệnh...

Diễn biến dịch SXH vẫn đang phức tạp ở các tỉnh, thành phố là rất lớn nếu không kiểm soát tốt. Phòng, chống SXH không phải nhiệm vụ của riêng ai mà cần sự đồng lòng, vào cuộc của cả hệ thống chính trị và của các tầng lớp nhân dân. Diệt bọ gậy, diệt muỗi, thường xuyên vệ sinh môi trường ngay tại nơi mình sinh sống, làm việc là việc mỗi người cần làm. Không có bọ gậy, lăng quăng, muỗi, sẽ không có SXH.

HOÀNG LANH



Muỗi vằn gây bệnh sốt xuất huyết được tìm thấy xung quanh khu vực nhà bệnh nhân.



Cán bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh giám sát chỉ số bọ gậy tại huyện Kiến Xương.

Tạo đột phá trong phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện



Người dân xã Hồng Lý (Vũ Thư) được cán bộ bảo hiểm và nhân viên đại lý thu tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện.

Với quyết tâm lan tỏa tinh thần nhân văn của chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện để ngày càng có nhiều người tham gia và có cơ hội được hưởng an sinh xã hội lâu dài, BHXH tỉnh đang tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp phát triển, mở rộng độ bao phủ BHXH tự nguyện.

Những tháng đầu năm 2022, tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, trong khi đó quy định về mức đóng BHXH tự nguyện tối thiểu tăng lên dẫn đến những khó khăn nhất định trong công tác phát triển, mở rộng người tham gia BHXH tự nguyện. Tuy nhiên, BHXH tự nguyện đến với mọi người dân để họ hiểu và nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng, tính nhân văn của chính sách BHXH, từ đó lựa chọn tham gia để được hưởng chính sách an sinh lâu dài.

Theo ông Nguyễn Hoàng Dương, Trưởng phòng Truyền thông và Phát triển đối tượng, BHXH tỉnh, khó khăn hiện nay trong việc mở rộng đối tượng tham gia BHXH tự nguyện là người dân có mức thu nhập bình quân thấp. Do đó nhiều người dù nhận thức sâu sắc tính nhân văn của chính sách BHXH tự nguyện nhưng vẫn không có khả năng tham gia. Đặc biệt, 2 năm qua đời sống kinh tế của người dân bị tác động mạnh do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Cùng với đó, từ ngày 1/1/2022 mức đóng BHXH tự nguyện tối thiểu của cả 3 đối tượng (người nghèo, cận nghèo, đối tượng khác) đều tăng dẫn đến

khó khăn trong công tác phát triển người tham gia BHXH tự nguyện. Để khắc phục khó khăn, đưa chính sách BHXH tự nguyện đến với mọi người dân, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu giao về phát triển BHXH tự nguyện, hướng tới mục tiêu BHXH toàn dân, BHXH tỉnh tiếp tục quyết liệt triển khai các giải pháp: Tích cực tham mưu, tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác phát triển người tham gia BHXH tự nguyện; rà soát, đôn đốc tiến độ thực hiện chỉ tiêu giao về BHXH tự nguyện của từng xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Tăng cường phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền về chính sách BHXH tự nguyện cho cán bộ, hội viên, đoàn viên để tích cực tham gia và vận động người thân tham gia. Tiếp tục mở rộng mạng lưới nhân viên đại lý thu; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng tuyên truyền tại cơ sở cho đội ngũ nhân viên đại lý thu, công tác viên tại các thôn, tổ dân phố. Quán triệt viên chức, người lao động trong toàn ngành đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, ý thức thực thi công vụ, phục vụ tốt quyền lợi của người tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH; coi đây là yếu tố quan trọng để phát triển người tham gia BHXH tự nguyện nói riêng và mở rộng độ bao phủ BHXH, BHYT nói chung.

DUY TÙNG